



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓)
ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตำแหน่ง และจำนวนที่รับสมัครยังไม่ครบถ้วนตามประกาศดังกล่าว และมีผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติม

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) ตามประกาศนี้ มารายงานตัว
ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน
๒ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อประกอบการรายงานตัว
โดยให้มารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิกการได้รับคัดเลือกของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
 แบบทำยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ๑๓ เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง (หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะวิทยาการจัดการ)

ลักษณะงาน/ตำแหน่ง	นักศึกษาอาสาชุมชน
ลักษณะงานที่ ๔ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/ อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy	ผ่านการคัดเลือก ๑. นางสาวกัญญารัตน์ ชูอนนท์ ๒. นางสาววันวิสาข์ มะลิวัน

พื้นที่ : กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ๑๔ เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน (หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก)

ลักษณะงาน/ตำแหน่ง	นักศึกษาอาสาชุมชน	บัณฑิตอาสาชุมชน
ลักษณะงานที่ ๔ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/ อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy	ผ่านการคัดเลือก นางสาวสายใจ กาญจนเทพ	
ลักษณะงานที่ ๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน		ผ่านการคัดเลือก ๑. นางสาววินันท์ เวสสะตระกูลชัย ๒. นายวิศวัต บัญเรือง
ลักษณะงานที่ ๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน		ผ่านการคัดเลือก นางสาวนัชพร สีลากุล